

สำเนาฉบับ



ที่ รบ ๗๙๗๐๕/๗๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐

๓๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ

เรียน กำนันตำบลหนองกบและ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๑ ฉบับ
เรื่อง การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบได้รับการประสานงานจากจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ โดยขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการออกไปอีกทุกเดือนนับตั้งแต่วันที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุลง เฉพาะสำหรับบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุลงตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อลดความเสี่ยงของคนพิการในการเดินทางออกไปต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ ให้คนพิการทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายภิสสิทธิ์พล วงษ์สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

กองสวัสดิการสังคม

โทร. ๐-๓๒๒๘-๗๓๓๕ ต่อ ๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๘-๗๓๓๕ ต่อ ๓๐

พิมพ์/ทาน พิมพ์

ตรวจ

ผู้อำนวยการกอง

รองปลัด อบต.

ปลัด อบต.



ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน ได้มีการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างและมีความรุนแรง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนงดและลดเดินทาง ออกนอกพื้นที่ และขอความร่วมมือให้อยู่ในที่พักอาศัย งดการจัดกิจกรรม และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของคนพิการในการเดินทาง ออกไปต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมิบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมิบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงให้ประกาศขยายระยะเวลาอายุบัตรประจำตัวคนพิการออกไปอีกหกเดือนนับตั้งแต่วันที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุลง สำหรับบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุลงตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

